
sþ. 708. Fyrirspurn [425. mál]
til landbúnaðarráðherra um stofnútsæði.

Frá Kolbrúnu Jónsdóttur.

1. Hve mörg tonn af stofnútsæði skemmdust vegna frosta í flutningum með Drangi nú
nýverið frá Norðurlandi til Reykjavíkur?

2. Hvað er þetta stór hluti af því stofnútsæði sem til er í landinu?
3. Hve hátt er þetta tjón metið?
4. Hver ber beinan fjárhagslegan skaða af þessu tjóni?
5. Hver tók ákörðun um þennan flutningsmáta?
6. Mun það stofnútsæði sem enn er til í landinu fullnægja eftirspurn eða þarf að auka

innflutning vegna þessa tjóns?


